



คดีหมายเลขดำที่ ผบE๑๐๓๔ /๒๕๖๗

คดีหมายเลขแดงที่ ผบE๑๑๐๗ /๒๕๖๗

## ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลแขวงเชียงใหม่

วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

ความแพ่ง

ระหว่าง	{	บริษัทชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	โจทก์
		นายณรงค์เดช ศรีโม๊ะ	จำเลย
เรื่อง		เช่าซื้อ	

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ดี หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงิน ๑๙,๐๐๔.๖๕ บาท กับให้ชำระค่าขาดประโยชน์เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท และค่าขาดประโยชน์ในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ ศาลเห็นว่าการณีเป็นหนี้เงินอันไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน จึงให้สืบพยานโจทก์ไปเพียงฝ่ายเดียว

ทางพิจารณาโจทก์นำสืบโดยมีนางสาวเสาวภา ชัชธรรมสกุล ผู้รับมอบอำนาจช่วงโจทก์มาเบิกความ โดยจำเลยไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัททออยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) จำเลยทำสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ไปจากบริษัทดังกล่าว

Thailand's Court of Justice

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ได้จัดทำหรือแปลงให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้แทนต้นฉบับได้ ตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเก็บรักษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานศาลยุติธรรม

การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร เลขอ้างอิง : CDN-E2411261389816 ออกให้ ณ วันที่ (สามารถตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ศาลยุติธรรม ได้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันดังกล่าว)

ผู้จัดทำพิมพ์ นางสาวเสาวภา ชัชธรรมสกุล โดยการขอคัดถ่ายโดย

ผู้ยื่นเอกสาร นางสาวรัฐธนา ก้อนธิ ณ วันที่ 26 พ.ย. 2567 เวลา 10:53:41 น.

/ ต่อมา...



- ๒ -

ต่อมาจำเลยผิดนัดชำระหนี้ โจทก์ทวงถามและแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย  
ดังนี้คำฟ้องโจทก์จึงมีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมาย จำเลยจึงต้องคืนทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนโจทก์  
ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี หากคืนไม่ได้ต้องใช้ราคาแทน แต่ที่โจทก์ขอให้ใช้ราคาแทน  
เป็นเงินจำนวน ๑๙,๐๐๔.๖๕ บาท นั้น เห็นว่า โจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าใช้หลักเกณฑ์ใด  
ในการกำหนดราคาใช้แทนดังกล่าว เมื่อพิจารณาหาราคาทรัพย์สินที่เช่าซื้อและจำนวนเงินที่จำเลย  
ชำระมาแล้วบางส่วนประกอบกับทรัพย์สินที่เช่าซื้อเป็นทรัพย์สินที่ต้องเสื่อมสภาพและเสื่อมราคา  
เพราะการใช้งานตามปกติ เห็นสมควรกำหนดราคาใช้แทนให้โจทก์เป็นเงินจำนวน ๘,๐๐๐ บาท  
นอกจากนั้นการที่จำเลยครอบครองใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อโดยไม่ได้ให้ผลประโยชน์  
ตอบแทนใด ๆ แก่โจทก์ในระหว่างผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อย่อมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย  
โจทก์จึงชอบที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินได้ แต่ที่โจทก์ขอ  
ค่าเสียหายขาดประโยชน์เป็นเงินจำนวน ๗๒,๐๐๐ บาท และค่าขาดประโยชน์ในอัตราเดือนละ  
๓,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นั้น เห็นว่าโจทก์นำสืบ  
ลอย ๆ โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุนให้เห็นว่าโจทก์สามารถนำทรัพย์สินที่เช่าซื้อไปให้  
บุคคลใดเช่าที่จะได้รับค่าตอบแทนในอัตรานั้นและไม่แน่ว่าจะมีผู้เช่าเสมอไป เมื่อพิจารณาทาง  
ได้เสียทุกอย่างโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ผู้เป็นเจ้าของแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าเสียหาย  
อันเป็นค่าขาดประโยชน์ให้เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท และเดือนละ ๕๐๐ บาทเท่านั้น และจำเลย  
จะต้องรับผิดชอบชำระค่าขาดประโยชน์ในอัตราดังกล่าวให้โจทก์ต่อไปภายหลังจากวันฟ้องด้วย  
แต่เนื่องจากทรัพย์สินที่เช่าซื้อต้องเสื่อมสภาพไม่อาจออกนำไปเช่าได้เสมอไปหากไม่กำหนด  
ระยะเวลาไว้ย่อมไม่เป็นธรรมกับจำเลยในกรณีที่โจทก์บังคับคดีล่าช้า เห็นสมควรกำหนดให้  
จำเลยชำระค่าเสียหายขาดประโยชน์นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปเป็นเวลาไม่เกิน ๔ เดือน



ส่วนที่โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยราคาใช้แทนและค่าเสียหายขาดประโยชน์ในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี เห็นว่าเป็นจำนวนที่พอสมควรแล้ว จึงกำหนดให้ตามขอ

พิพากษาให้จำเลยส่งมอบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ที่เช่าซื้อคืนโจทก์ ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท และให้จำเลย ชำระค่าขาดประโยชน์เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยชำระค่าขาดประโยชน์ต่อไปอีกเดือนละ ๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืนหรือใช้ราคาแทนจนครบถ้วน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๔ เดือน กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนด ค่าทนายความให้ ๓,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้เป็นพับ ค่าขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก./

นายอาทิตย์ เกียรติศิริโรจน์

